



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/กองทุนรวม

วันที่: ศุกร์ 27 ธันวาคม 2567

ปีที่: 17 ฉบับที่: 4376

Col.Inch: 20.47 Ad Value: 30,705

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 92,115

ศิลปิน: สีสี่

ภาพข่าว: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจัดการกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการยางแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อบริหารเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 นำโดยนายชนชาติ รุ่งสิทธิโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (ซ้าย) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายโกศล บุญคง ประธานคณะกรรมการกองทุน และรองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กลาง) ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
ครบรอบ ๖๖ ปี

Thal Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 28 ธันวาคม 2567

ปีที่: 76

ฉบับที่: 24448

หน้า: 7 (ล่าง)

Col.Inch: 88.07 Ad Value: 66,052.50 PRValue (x3): 198,157.50 ศิลป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สหกรณ์กองทุนสวนยางฯซากังราว จากศูนย์สู่ยางก้อนถ้วยเกรดพรีเมียม

สหกรณ์กองทุนสวนยางฯซากังราว จากศูนย์สู่ยางก้อนถ้วยเกรดพรีเมียม

“สามัคคีคือพลัง” วลีอมตะที่ว่ายืนยันได้อย่างดีสำหรับ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินซากังราว จำกัด เพราะภายใต้ความสามัคคี ประกอบไปด้วยความซื่อตรง จริ่งจัง และจริงใจ

เป็นสถาบันสหกรณ์แห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จใน โครงการชะลอการขยายงา พัฒนาสู่ยางก้อนถ้วยเกรดพรีเมียม จุดประกายให้สถาบันเกษตรกรอื่นในภาคเหนือ อันนำมาซึ่ง โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างพันธมิตร กลุ่มผู้ผลิตยางก้อนถ้วยเกรดพรีเมียม

นายวรศักดิ์ บุญพวง ผู้ก่อตั้ง ฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินซากังราว จำกัด จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า สหกรณ์เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2558 พอถึงช่วงที่ยางเริ่มกรีดยังมีแนวคิดถ้าให้พ่อค้ามารับซื้อหนีไม่พ้นถูกกดราคา

การรวมกลุ่มเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด รวบรวมชาวสวนยาง III คนในพื้นที่ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ มีเงินทุนเรือนหุ้น 55,000 บาท รวบรวมยางในพื้นที่ครั้งละ 1-3 ตัน

ขณะนั้นยังไม่มีพื้นที่ของตัวเอง ต้องใช้พื้นที่หน้าบ้านประธานสหกรณ์ ณ ขณะนั้น และใช้รถปิกอัพขนยางที่รับซื้อจากชาวสวนยางในพื้นที่

ต่อมามองว่าถ้าเกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาเองได้คงจะดี ได้รับค่าชื้อแยะจาก การยางแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร ให้พัฒนาการผลิตยางก้อนถ้วยธรรมดา ให้เป็นยางก้อนถ้วยเกรดพรีเมียม เพื่อที่จะให้ได้ว่าราคาดี

ในที่สุดประสบความสำเร็จ กระทั่งปี 2557 ได้รับคัดเลือกเป็น สหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ปีต่อมาได้รับคัดเลือกให้เป็น สหกรณ์ดีเด่นในเขตภาคเหนือ และได้เป็น สหกรณ์ดีเด่นต่อมาในทุกปี

กระทั่งปี 2560 ได้รางวัลเจ็ดชูเกียรติระดับประเทศคือ สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 โดยได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีที่ชมกมลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2560 จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

“การเป็นสหกรณ์ดีเด่นต้องอาศัยความสามัคคี เสียสละ ซื่อตรง และจริงใจ ที่สุดจึงประสบความสำเร็จ ทั้ง โครงการชะลอการขยายงาเพื่อกระตุ้นราคาและยางก้อนถ้วยเกรดพรีเมียม จนเป็นที่ไว้วางใจจากสถาบันการเงินของรัฐ ในการกู้เงินมาลงทุนซื้อยางจากเกษตรกร” นายวรศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ ได้รับเงินอุดหนุนจาก กยท. ปัจจุบันสหกรณ์มีที่ดินของตัวเอง ที่ทำการ และโกดังสต็อกยาง มีรถตัก รถพ่วงสามารถรวบรวมยางได้ นับพันตัน จนกลายเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสถาบันเกษตรกรอื่น



วิทยากรสาธิตการกรีดยางและเก็บผลผลิตยางก้อนนำไปทำยางก้อนถ้วย “เกรดพรีเมียม” ป้องกันไม่ให้พ่อค้าคนกลางกดราคา โดยผลิตอย่างพิถีพิถันเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง แถมยังเป็นที่ต้องการของโรงงานมากเพราะนำมาใช้งานได้ง่ายและดี.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 28 ธันวาคม 2567

ปีที่: 76

ฉบับที่: 24448

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 88.07 Ad Value: 66,052.50 PRValue (x3): 198,157.50 ศิลป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สหกรณ์กองทุนสวนยางฯซากังราว จากศูนย์สู่ยางก้อนถ้วยเกรดพรีเมียม



เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดต่างๆเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการชะลอการขายยาง พัฒนาสู่ยางก้อนถ้วยเกรดพรีเมียม จนได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 กลายเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสถาบันเกษตรกรอื่น.

สำหรับ การทำยางก้อนถ้วยเกรดพรีเมียม นอกจากเพิ่มมูลค่ายางแล้ว ยังถือเป็นการป้องกันมาตรการที่สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (EU Deforestation Regulation: EUDR)

มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การผลิตยางก้อนถ้วยอย่างพิถีพิถันไร้สิ่งเจือปน



นายวรศักดิ์ บุญพวง ผู้ก่อตั้ง ฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินซากังราวจำกัดถ่ายภาพร่วมกับบุคคลสำคัญที่มาร่วมโครงการ.

ใช้เกรดพรีเมียมเพื่อให้ยางจับตัวได้ดี เพิ่มความยืดหยุ่นของยาง ได้สะอาด มีกลิ่นน้อย ไม่ใช้กรดซัลฟูริกที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคน กรดอย่างถูกวิธีไม่ให้มีฟองอากาศในก้อนยาง สำหรับยางก้อนถ้วยเกรดพรีเมียมเป็นที่ต้องการของโรงงานมากเพราะนำมาใช้งาน



นายวรศักดิ์ บุญพวง ผู้ก่อตั้ง ฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินซากังราว จำกัด จ.กำแพงเพชร.

ได้ง่ายและดี ไม่ต้องมีขั้นตอนในการทำมากนัก เมื่อโรงงานได้ของดีย่อมต้องรับซื้อราคาสูงขึ้น ผลจะตกมาสู่เกษตรกร

ถือเป็นสถาบันสหกรณ์ต้นแบบ บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์และสมาชิก ทำให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งนำไปสู่ความสำเร็จอย่างครบวงจร

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราของสมาชิกให้มีความยั่งยืน.

ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: ศุกร์ 27 ธันวาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27469

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 16.31 Ad Value: 29,358

PRValue (x3): 88,074

คลิป: ๗๗

หัวข้อข่าว: คาดยางพาราหายจากระบบ1.4แสนตัน

คาดยางพาราหายจากระบบ1.4แสนตัน

นายสุขทัสน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำขังในพื้นที่หลายอำเภอ ครอบคลุมทั่ว 11 จังหวัด คาดว่ามีสวนยางเปิดกรีดยังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง จำนวน 5,592,621 ไร่ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่ดังกล่าว (เดือนธันวาคม 2567) หายไปกว่า 142,963.23 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 24.75 ของผลผลิตยางในเดือนนี้ เนื่องจากสภาพอากาศและฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรในพื้นที่ ไม่สามารถออกไปกรีดยาง เครื่องมืออุปกรณ์ในการกรีดยางเสียหาย และบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังรอการระบาย ด้วยสาเหตุเหล่านี้อาจทำให้ผลผลิตยางขาดตลาดได้

นายสุขทัสน์กล่าวอีกว่า หลังสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ กยท. จะเร่งเข้าตรวจสอบสภาพสวนยางของพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ซึ่งหากสวนยางประสบภัยจนเสียหายสวน หรือต้นยางได้รับความเสียหายเกิน 20 ตัน/แปลง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กยท. จะจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(5) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง รายละไม่เกิน 3,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางอีกรายละไม่เกิน 50,000 บาท แบบปลอดดอกเบี้ยตลอดสัญญา.

บลจ.เอ็มเอฟซี เซ็นสัญญาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการยางแห่งประเทศไทยวาระ 2

26 ธันวาคม 2024 / เวลา 11:18 น.



มิติหุ้น – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการยางแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อบริหารเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 นำโดยนายธนโชติ รุ่งสิทธิโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (ซ้าย)

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายโกศล บุญคง ประธานคณะกรรมการกองทุน และรองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กลาง) ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการยางแห่งประเทศไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : <https://www.mitihoon.com/>

Facebook : <https://www.facebook.com/mitihoon>

Youtube : <https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770>

Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon



บลจ.เอ็มเอฟซี เช็นสัญญาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการยางแห่งประเทศไทยวาระ 2

ธันวาคม 26, 2024



☑️ เหล็กทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการยางแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อบริหารเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 นำโดยนายธนโชติ รุ่งสิทธิโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (ซ้าย) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายโกศล บุญคง ประธานคณะกรรมการกองทุน และรองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กลาง) ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการยางแห่งประเทศไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย



โพสต์ของ การยางแห่งประเทศไทยRAOT



การยางแห่งประเทศไทยRAOT

13 ชั่วโมง · 🌐



📌 กยท. จัดอบรม 'พัฒนา-ปรับปรุงพันธุ์ยาง' เสริมภูมินักวิชาการเกษตรรอบด้าน 🌱🌟

☁️ เมื่อระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค. 2567 ณ โรงแรมชั้นธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ฉะเชิงเทรา – การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยสถาบันวิจัยยาง (สวย.) จัดอบรม 'พัฒนาพันธุ์ยางตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง' เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมภูมินักวิชาการเกษตรของสถาบันวิจัยยาง กยท. พร้อมพาลงแปลงพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ยาง ในพื้นที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การพัฒนาพันธุ์ยางตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง' ในครั้งนี้ กยท. เปิดโอกาสให้นักวิชาการเกษตรของสถาบันวิจัยยาง ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต พร้อมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญจากผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มทักษะในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ยาง ตั้งแต่ขั้นตอนการผสมพันธุ์ยาง การคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้น การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้นและขั้นปลาย โดยเน้นการนำเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพารา การใช้เครื่องหมายโมเลกุล และการทำแผนที่ยีน เข้ามาช่วยพัฒนาและวิจัยยางพันธุ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางต่อไป

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักวิชาการเกษตรของสถาบันวิจัยยาง จากกองบริหารงานวิจัย และศูนย์วิจัยยางทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วม ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ยาง รวมทั้งได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อีกด้วย

👉 ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.

การยางแห่งประเทศไทย

www.raot.co.th

#กยท #การยางแห่งประเทศไทย #RAOT

#สถาบันวิจัยยาง #พันธุ์ยาง



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Panisara Sintawee



👍 คุณกำลังแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Panisara Sintawee

